

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IV - KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IV đã tiến hành trong 3 ngày, từ 30/7 đến ngày 01/8/1992.

Hội nghị đã nghe:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 1992.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1992.

- Báo cáo của Ủy ban bầu cử thành phố về kết quả bầu cử Quốc hội (khóa 9) và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố (khóa 4).

- Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Báo cáo của Tòa án nhân dân thành phố về công tác xét xử và thi hành án.

- Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân thành phố về tình hình chấp hành pháp luật.

Sau khi nghe các báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ngân sách, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu ;

Hội đồng nhân dân thành phố

QUYẾT NGHỊ

I. Hội đồng nhân dân thành phố đánh giá cao kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX; Cuộc bầu cử được tổ chức đúng tiến độ, đúng luật, dân chủ và an toàn.

Hội đồng nhân dân thành phố nhiệt liệt hoan nghênh cử tri thành phố, các cấp, các ngành đã tích cực góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX ngày 19/7/1992 đạt được thắng lợi tốt đẹp.

- Nhất trí thông qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, về tư cách 5 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố (khóa 4) được bầu bổ sung ngày 19 tháng 7 năm 1992.

II. Nhất trí nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố cần khắc phục các mặt còn yếu sau:

1/ Các Ban và tổ đại biểu tăng cường chức năng giám sát. Kiểm tra cụ thể hơn để có sự kiểm điểm và phân tích đầy đủ việc thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, đặc biệt là các nghị quyết về trật tự đô thị, về chống tham nhũng, về cải tiến thủ tục hành chính và chống phiền hà dân v.v...

2/ Thường trực Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu, các ban chuyên trách cần nghiên cứu cải tiến để nâng cao chất lượng của các kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, tạo điều kiện cho các đại biểu hoạt động có hiệu quả thiết thực, giải quyết được các kiến nghị bức xúc của cử tri.

III. Nhất trí với các nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 1992.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số công tác trọng tâm mà Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành, các cấp cần tập trung chỉ đạo:

1/ Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên cơ sở của những kết quả đó chưa vững chắc. Do đó để hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 1992 cần hết sức lưu ý tình hình biến động của thị trường, tiếp tục giải quyết tình trạng thiếu vốn và hoàn thành công tác thanh toán công nợ, xác định chính xác hiệu quả về kinh tế - xã hội trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế, nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngành kinh tế cần đi sâu đánh giá chất lượng và hiệu quả kinh tế của từng ngành, nhất là ngành kinh tế đối ngoại.

2/ Tình hình xã hội của thành phố đang còn nhiều tồn tại nặng nề phải giải quyết. Trong 6 tháng cuối năm Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ đạo để tạo được một sự chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, lập lại trật tự đô thị nhất là ở một số khu vực trọng điểm, xử lý nghiêm đối với tệ nạn mãi dâm; Tập trung thu gom các đối tượng tệ nạn xã hội.

3/ Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua trong các kỳ họp trước. Chuẩn bị kiểm điểm nội dung và biện pháp thực hiện 4 cuộc vận động nhất là về chống

tham nhũng, chống buôn lậu trình tại kỳ họp 13 của Hội đồng nhân dân thành phố và kiến nghị lên Hội đồng Bộ trưởng.

4/ Nghiên cứu giải quyết các ý kiến mà cử tri đã nêu ra (phần trách nhiệm của thành phố) trong các cuộc họp tiếp xúc bầu cử Quốc hội khóa IX.

5/ Cần quan tâm hơn công tác kế hoạch hóa gia đình, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và thương binh nặng.

6/ Đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các ban ngành đoàn thể tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên nhập ngũ đợt II năm 1992 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đồng thời tiếp đón, giải quyết việc làm cho anh em hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trở về.

IV. Hoạt động của các ngành bảo vệ luật pháp (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án) đã có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả, tuy nhiên khối lượng công việc phải giải quyết còn tồn đọng nhiều- hiệu lực chưa nghiêm, sự phối hợp giữa các ngành liên quan chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ.

- Trong 6 tháng cuối năm các ngành thi hành pháp luật cần phải khắc phục tình trạng giam giữ quá hạn cần giải quyết căn bản số lượng án tồn đọng từ năm 1991 và đầu năm 1992. Tòa án nhân dân thành phố phải có phương án bổ sung thẩm phán, nâng chất lượng xét xử, làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm trong xét xử của thẩm phán và hội thẩm nhân dân.

V. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo chặt chẽ và có hiệu lực các quyết định đã ban hành về vấn đề thu học phí, vấn đề phổ cập cấp 1, xóa mù chữ. Đối với các huyện ngoại thành và quận ven có khó khăn không thu tiền xây dựng cơ sở vật chất đối với cấp 1 ngân sách Nhà nước lo khoản kinh phí này. Vấn đề thu viện phí ở các bệnh viện cần được kiểm tra và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ và Sở Y tế.

VI. Đề góp phần thực hiện các cuộc vận động lớn trong cả nước, Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi nhân dân thành phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các ngành các cấp và các đoàn thể nhiệt liệt hưởng ứng cuộc vận động mua tín phiếu xây dựng đường dây điện 500 KV Bắc Nam, cuộc vận động đóng góp xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, quỹ hỗ trợ thương binh liệt sĩ.

VII. Hội đồng nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào nội dung nghị quyết này cụ thể hóa các nhiệm vụ và tổ chức tốt việc thực hiện. Các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố cần theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố.-

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN KỲ HỌP
CHỦ TỊCH HĐND TP
Lê Khắc Bình**